

Số: /STNMT-CCBVMT  
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử  
tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cử tri Võ Đình Thành ngụ tại ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Thực hiện Công văn số 420/UBND-TH ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc Ninh kiểm tra, xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri Võ Đình Thành ngụ tại ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh với nội dung: đề nghị ngành chức nâng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng một số Trại chăn nuôi heo trên địa bàn xã Lộc Tấn có hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước và sinh hoạt của người dân.

Theo thông tin của UBND xã Lộc Tấn thì cử tri Võ Đình Thành ngụ tại ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh (số điện thoại: 0978497353) phản ánh các Trại chăn nuôi heo trên địa bàn **ấp 6, xã Lộc An**, huyện Lộc Ninh có hành vi xả thải gây ô nhiễm. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 392/STNMT-CCBVMT ngày 06/02/2024 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh gửi UBND huyện Lộc Ninh đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh để trả lời cho cử tri Võ Đình Thành. Đến ngày 26/02/2024, UBND huyện Lộc Ninh đã có Công văn số 378/UBND-KT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nội dung đề nghị tại Công văn số 392/STNMT-CCBVMT ngày 06/02/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung trả lời như sau:

Trên địa bàn ấp 6, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh hiện có 03 trại heo của 03 hộ dân đang hoạt động, gồm: Hộ ông Ngô Quang Hải, Hộ ông Nguyễn Văn Mạnh và Hộ bà Trần Thị Đào. Năm 2023, Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Lộc Ninh đã tổ chức kiểm tra và tham mưu UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Hộ ông Nguyễn Văn Mạnh do có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần với số tiền 88 triệu đồng; trình UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Hộ ông Ngô Quang Hải với số

tiền phạt 108 triệu đồng, Hộ bà Trần Thị Đào với số tiền phạt 180 triệu đồng do có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên. Đồng thời, UBND huyện Lộc Ninh đã yêu cầu các hộ chăn nuôi phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định. Dự kiến trong năm 2024, UBND huyện Lộc Ninh sẽ tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định nếu phát hiện các trại tái phạm hoặc có vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

*(Gửi kèm: Công văn số 378/UBND-KT ngày 26/02/2024 của UBND huyện Lộc Ninh).*

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Võ Đình Thành ngụ tại ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, CCBVMT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**